



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Kiểm tra sản xuất tại một số doanh nghiệp



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Pha lê Việt Tiệp Thái Bình.

Sáng ngày 6/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra hoạt động sản xuất tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Hải.

Đến kiểm tra hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Pha lê Việt

Tiếp Thái Bình, nhà máy gạch men cao cấp Cerinco thuộc Công ty Cổ phần Cerinco Hà Nội và nhà máy sứ cao cấp Ceravi thuộc Công ty Cổ phần Ceravi, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của

các đơn vị trong việc đầu tư dây chuyền mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại, góp phần bảo vệ môi trường. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, các

doanh nghiệp cũng cần chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ, an toàn lao động. Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên quan tâm tới đời sống của người lao động.

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Tiên Hải, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh khẩn trương thu dọn, xử lý dứt điểm việc tập kết rác thải trên trục đường số 4 khu công nghiệp Tiên Hải, hoàn thành trước ngày 15/3; Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Tiên Hải tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, đưa công tác quản lý đất đai vào nề nếp.

PHẠM HƯNG

Giao lưu, gặp mặt Đại đội 4 dân quân gái

Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2018) và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng ngày 6/3, tại Đồn Biên phòng Cửa Lán, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh tổ chức giao lưu, gặp mặt Đại đội 4 dân quân gái xã Đông Lâm (Tiên Hải). Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa, lịch sử của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, đó là biểu dương ý chí của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi, hạnh phúc của phụ nữ. Đồng thời, các đại biểu ôn lại tinh thần chiến đấu anh dũng của Hai Bà Trưng - các vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi, non sông. Đặc biệt, tại

buổi giao lưu với các nữ dân quân của Đại đội 4 dân quân gái trả lời và chia sẻ những câu chuyện chiến đấu kiên cường của Đại đội 4 dân quân gái trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Với phương châm "Một tắc không đi, một lý không dời", Đại đội 4 dân quân gái đã anh dũng chiến đấu 129 trận, bắn rơi 2 máy bay Mỹ, ngoài ra còn cùng với đơn vị bạn bắn rơi và làm bị thương 9 chiếc khác, bảo vệ an toàn các mục tiêu được phân công. Hiện nay, Đại đội có 40 cán bộ, chiến sĩ và luôn có một khẩu đội trực chiến 24/24 giờ. Phát huy truyền thống của các bà, các mẹ, các chiến sĩ dân quân gái vẫn miệt mài luyện tập, rèn luyện sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và những kinh nghiệm trong xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, đóng góp sức lực của mình vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MANH THẮNG



Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 dân quân gái.

Ảnh: TẮT ĐẠT

Hội nghị báo cáo viên tháng 2

Sáng ngày 6/3, tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2/2018.

Tại hội nghị, các báo cáo viên được quán triệt 2 chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; Tinh thần kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 2/2018.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tuyên truyền những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của đất nước, địa phương, cơ sở, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Chung sức xây dựng nông thôn mới"; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đấu nối, sử dụng nước sạch; tập trung tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương và các ngành trong thời gian tới như 128 năm ngày thành lập tỉnh (21/3); 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3)... Bên cạnh đó, các đồng chí báo cáo viên cần tiếp tục chú trọng nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động đấu tranh bác bỏ những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời phản ánh tình hình theo phân cấp.

ĐÀO QUYÊN

Triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên

Sáng ngày 6/3, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2018.

Với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước", tháng thanh niên năm nay diễn ra từ ngày 28/2 đến hết tháng 3/2018, tập trung vào các hoạt động: tuyên truyền, giáo dục truyền thống về vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022; tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động tình nguyện (đơn vị sinh, hỗ trợ nhân dân về xử lý thủ tục hành chính)...

Thông qua các hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống về vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên; đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong các hoạt động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

NGUYỄN CƯỜNG

Hơn 1 triệu lượt người được khám phát hiện bệnh phong

Năm 2017, công tác phòng, chống bệnh phong tiếp tục được ngành Y tế coi trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe về bệnh phong được duy trì đến tận xã, phường, thị trấn. Công tác khám lồng ghép phát hiện bệnh phong trong khám chữa bệnh được duy trì thực hiện tại 286 trạm y tế xã, phường, thị trấn và 12 bệnh viện đa khoa huyện, thành phố.

Kết quả, năm 2017, ngành Y tế đã khám phát hiện bệnh phong cho 1.031.605 lượt người, tăng gấp 2,44 lần kế hoạch năm; theo dõi, quản lý 90 người tại 63 xã, phường, thị trấn, trong đó giám sát 5 bệnh nhân. Sau nhiều năm không phát hiện bệnh nhân mới, năm 2017 đã phát hiện 1 bệnh nhân phong mới và đã được điều trị kịp thời.

HÀ DUNG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Xử lý vi phạm về đất đai, môi trường

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, môi trường tại các huyện, thành phố, các tổ chức, cơ sở, hộ gia đình, cá nhân. 2 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Sở đã tổ chức thanh tra, kiểm tra trên 10 cơ sở về việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường. Đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường, đất đai đối với 7 cơ sở. Chánh thanh tra Sở quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 220 triệu đồng kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; đất xây dựng các khu đô thị, khu dân cư nông thôn; việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề...

MINH NGUYỄN

ĐÔNG HƯNG Tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa xuân

Đến nay, 11.600ha lúa xuân của huyện Đông Hưng đang phát triển tốt. Tuy nhiên, một số diện tích lúa gieo thẳng không bảo đảm mật độ, bên cạnh đó một số đối tượng sâu bệnh đang phát sinh gây hại như bệnh đạo ôn, rầy lưng trắng, tuyến trùng hại rễ ở lúa gieo thẳng.

Để bảo đảm an toàn cho lúa sinh trưởng, phát triển, huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ lúa. Cùng với việc giữ đủ nước cho lúa, không để ruộng bị hạn, hướng dẫn nông dân không để mạ dư thừa trên đồng ruộng để hạn chế bệnh đạo ôn, khô vằn phát sinh, lây lan diện rộng. Đối với diện tích lúa gieo thẳng cần cho nước vào ngập chân lúa nhằm ngăn ngừa tuyến trùng hại rễ. Bên cạnh đó, tranh thủ điều kiện thời tiết ấm tiến hành bón thúc cho lúa ngay sau khi lúa bắt đầu đẻ nhánh bằng phân NPK chuyên thúc theo phương châm nặng đầu nhẹ cuối, với lượng từ 15 - 17kg/sào. Đối với lúa cấy không bón đạm đơn, đặc biệt là các giống BC15, Q5 và một số giống nhiễm đạo ôn. Đối với lúa gieo thẳng, khi lúa được 2,5 - 3 lá bón nhử từ 2 - 3kg đạm/sào; khi lúa đạt 3 - 4 lá tiến hành bón thúc kết hợp tia đạm bảo đảm mật độ. Khuyến cáo nông dân tiếp tục tổ chức diệt chuột, ốc bươu vàng bằng các biện pháp bảo đảm an toàn cho lúa xuân ngay từ đầu vụ.

TIẾN QUANG
(Đài TTTT Đông Hưng)

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

(Xem trang 2)



Phụ nữ Hồng Việt (Đông Hưng) làm giàu từ vườn ươm cây giống.

Lan tỏa các hoạt động thiện nguyện

(Xem trang 4)